

การวัดความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา



ความหมายของ CEFR

CEFR คือตารางภาษา 6 ระดับ เป็นระบบง่าย ๆ ที่ใช้ในการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน ข้อสอบทุกชนิดของ Cambridge ESOL มีความสอดคล้องกับมาตรฐานทางภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่นเดียวกับ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งมีบทบาทสำคัญทางด้านภาษา และ นโยบายด้านการศึกษาทั่วโลก

6 ระดับภาษาในตาราง CEFR

ระดับเริ่มต้นคือ A1 เลื่อนไปสู่ระดับ พื้นฐานที่ A2 ถึงระดับปานกลางที่ B1 และ B2 สำหรับระดับ C1 เป็นระดับภาษาอังกฤษขั้นสูง ส่วน C2 เป็นระดับที่สูงที่สุด ซึ่งความสามารถเทียบเท่ากับเจ้าของภาษาเลยทีเดียว

CEFR Level	Level Name	Can-Do Description
C2	Upper Advanced	มีความรู้ทางภาษาในระดับดีมาก เทียบเท่าเจ้าของภาษา เช่น สามารถโต้เถียงด้วยความมั่นใจ แม่นยำ เข้าถึงประเด็นได้อย่างน่าเชื่อถือ
C1	Advanced	มีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับดี เช่น สามารถมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและการประชุมได้ดี
B2	Upper Intermediate	มีความรู้ทางภาษาในระดับทั่วไป เช่น สามารถมีส่วนร่วมในการประชุมแต่ไม่สามารถเข้าหัวข้อการโต้แย้งที่ซับซ้อนได้
B1	Intermediate	มีความรู้ทางภาษาที่จำกัดแต่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่คุ้นเคย เช่น สามารถมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนข้อมูลในสถานการณ์ที่คุ้นเคยได้
A2	Elementary	มีความรู้ทางภาษาที่จำกัดในสถานการณ์ที่คุ้นเคย เช่น สามารถเข้าใจข้อความง่าย ๆ ได้
A1	Beginner	มีความรู้ทางภาษาที่จำกัดมาก เช่น รู้วลีง่าย ๆ แต่ไม่สามารถสื่อสารได้ดี

จะต้องเรียนภาษามากเท่าไรถึงจะสอบได้คะแนนในแต่ละระดับ?

เวเน เทจมักจะถูกถามเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงที่จำเป็นในการเรียนภาษาเพื่อได้คะแนน ในแต่ละระดับของ CEFR ซึ่งมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะตอบยาก จำนวนชั่วโมงที่จำเป็นนั้นมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความตั้งใจจริงในการเรียนรู้ของคนคนหนึ่ง ความชอบ และอายุของแต่ละบุคคล ไปจนถึง จำนวนชั่วโมงเรียน/ปัจจัยภายนอกอื่นๆ

ตัวเลขในตารางด้านล่างสามารถชี้ให้เห็นแนวทางอย่างคร่าวๆ ได้ ซึ่งกราฟได้แสดงให้เห็นว่านักเรียนจะต้องเริ่มจากระดับเริ่มต้นที่ A1 อย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่อยู่ในระดับ Beginner ที่ต้องการสอบได้ในระดับ B2 จะต้องเรียนประมาณ 500-600 ชั่วโมง ถ้าเรียนอย่างน้อย 3 ครั้งต่ออาทิตย์ ครั้งละ 2 ชั่วโมง (เทียบเท่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) จะใช้เวลาประมาณ 1.6 – 1.9 ปี ในการเลื่อนไปสู่ระดับ Intermediate หรือ ระดับปานกลาง

เมื่อนำทั้ง 2 ตารางมารวมกัน ก็จะได้ตารางหน้าตาเป็นแบบนี้

ระดับ CEFR	จำนวนชั่วโมงที่เรียน
C2	ประมาณ 1,000 – 1,200
C1	ประมาณ 700 – 800
B2	ประมาณ 500 – 600
B1	ประมาณ 350 – 400
A2	ประมาณ 180 – 200

และนี่คือตัวอย่างการเทียบชั่วโมงเรียนจากตารางข้างบน เมื่อนำนักเรียนมา 1 คนที่ต้องการจะมีความรู้ถึงระดับ B1 แต่ไม่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเลย เขาจะต้องใช้เวลาเรียนภาษาอังกฤษ 300-400 ชั่วโมง และถ้านักเรียนคนนั้นเรียน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ก็จะใช้เวลาประมาณ 58-67 สัปดาห์ ถึงจะมีความรู้เทียบเท่าระดับ B1 นั่นเอง